

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :- 2 ก.ค. 2561

Page :

5

No :

ราคาน้ำมันดิบพุงหนุน 'ปตท.สผ.'

กรุงเทพธุรกิจ • "ปตท.สผ." มั่นใจ ผลประกอบการโต รับอานิสงส์ ราคาน้ำมันดิบพุง ปริมาณการขาย ปีโตรเลียมเพิ่ม คาดครึ่งปีหลังได้ ข้อสรุป 1 ดีล ควบรวมกิจการรับ เตรียมพิจารณาขายแหล่งก๊าซไม่คุ้ม รักษาสัดส่วนลงทุนแหล่งบงกชใน การประมูลรอบใหม่

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า แนวโน้ม ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 นี้ คาดว่าผลประกอบการจะดีกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,523 ล้านบาท (153,198 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิ ปี 2560 อยู่ที่ 594 ล้านบาท (20,579 ล้านบาท)

โดยผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีนี้เป็นผลจากราคาน้ำมันดิบปัจจุบัน

ที่สูงกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ราคาน้ำมันดิบ ดูไบอยู่ที่ 53.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และปริมาณการผลิตปิโตรเลียม ที่จะเพิ่มขึ้นหลังบริษัทเข้าซื้อหุ้นใน แหล่งบงกชจากบริษัทในเครือของกลุ่มเซลล์ในสัดส่วน 22% เศษเสร็จ สมบูรณ์

ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน แหล่งบงกชเพิ่มขึ้นเป็น 66.6667% ซึ่ง จะช่วยเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียม เฉลี่ยให้กับบริษัทประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันได้ ทั้งนี้ รวมถึงบริษัทยังได้บริหารจัดการ ต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน ทำให้บริษัทสามารถรักษา ต้นทุนต่อหน่วยได้เกิน 30 ดอลลาร์ต่อ บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบได้

นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมาย ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะได้ข้อสรุป 1 ดีล

ในการควบรวมหรือซื้อกิจการ (M&A) หลังจากได้ยื่นประมูลแหล่งปิโตรเลียม ทั้งในตะวันออกกลางและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในหลายโครงการ อย่างมุ่งมั่น เพื่อเพิ่มปริมาณการขาย ปิโตรเลียมในอนาคต

สำหรับความคืบหน้าการประมูล แหล่งบงกชและเอราวัณนั้น ในส่วน ของแหล่งบงกช ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้ว ว่าบริษัทจะจับมือกับโททาลฯ ซึ่งเป็น พันธมิตรเดิมเข้าร่วมการประมูลแน่นอน และจะบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุน ของบริษัทในแหล่งบงกชไว้ที่ 66.6667% ส่วนที่รัฐกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมี หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจร่วม ลงทุนด้วยไม่เกิน 25% นั้น บริษัทเองก็ มองว่าเป็นหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว ซึ่งก็ขึ้น อยู่กับภาครัฐจะพิจารณาอย่างไร ส่วน การเข้าประมูลในแหล่งเอราวัณยังไม่ ได้ ข้อสรุป